

ภาคผนวก

ประวัตินักวิจัย

 <p>(หัวหน้าโครงการ)</p>		ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรการบริหารการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สังกัดคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม E-mail : dr.nongluck@gmail.com โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙๐-๖๘๔๖๖๖๔		
ระดับการศึกษา	วุฒิการศึกษาสำเร็จการศึกษา	จากสถาบันสำเร็จการศึกษา	ประเทศสำเร็จการศึกษา	ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก	กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)	ม.นเรศวร	ม.นเรศวร	๒๕๕๒
ปริญญาโท	กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)	ม.นเรศวร	ม.นเรศวร	๒๕๕๐
ปริญญาตรี	บธ.บ. (การจัดการ)	ม.รามคำแหง	ม.รามคำแหง	๒๕๔๒
ปริญญาตรี	บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	ม.เกษมบัณฑิต	ม.เกษมบัณฑิต	๒๕๔๐
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ (Research Interest) การพัฒนาสมรรถนะครู, ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑, วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น, เศรษฐกิจพอเพียง, การพัฒนาสุขภาพ, การบริหารสถานศึกษา, การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม, จิตตปัญญาศึกษา				

 <p>(ทีมวิจัย)</p>		ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยานิษฐ์ ศศิวิมล ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม E-mail : chayanitsasit2010@gmail.com โทรศัพท์เคลื่อนที่ : ๐๘๗-๓๑๙๐๓๗๓		
ระดับการศึกษา	วุฒิการศึกษาสำเร็จการศึกษา	จากสถาบันสำเร็จการศึกษา	ประเทศสำเร็จการศึกษา	ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท	กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)	มศว.ประสานมิตร	ไทย	๒๕๔๐
ปริญญาตรี	บธ.บ. (วิทยาศาสตร์)	มศว.ประสานมิตร	ไทย	๒๕๒๒
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ (Research Interest) การพัฒนาสมรรถนะครู, ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑, การพัฒนาหลักสูตรและการสอน, การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้, การประกันคุณภาพการศึกษา, การพัฒนาทักษะการคิด, การพัฒนาวิชาชีพครู				

 <p>(ทีมวิจัย)</p>		<p>ชื่อ-สกุล ดร.พรทิพย์ ครามจันทิก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม E-mail : ann_away@hotmail.com โทรศัพท์เคลื่อนที่ : ๐๘๔-๐๙๔๖๓๙</p>		
ระดับ การศึกษา	วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษา	จากสถาบัน สำเร็จการศึกษา	ประเทศ สำเร็จการศึกษา	ปีที่ สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก	ปร.ด (ภาษาไทย)	ม.เกษตรศาสตร์	ประเทศไทย	๒๕๕๙
ปริญญาโท	อ.ม. (ภาษาไทย)	ม.ศิลปากร	ประเทศไทย	๒๕๔๘
ปริญญาตรี	กศ.บ (ภาษาไทย)	ม.มหาสารคาม	ประเทศไทย	๒๕๔๓
<p>สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ หลักภาษาไทย; การสอนภาษาไทย; การวิจัยทางการสอน;เทคนิคการสอน; การวิจัยเชิงคุณภาพ; ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์; ภาษาศาสตร์สังคม;ภาษาศาสตร์เพื่อการเป็นครู; ภาษากับความคิด, การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์</p>				